



# Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

WEB: [WWW.VOVIWEB.ORG](http://WWW.VOVIWEB.ORG)

Số 416

ngày 29 tháng 06 năm 2003

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành **Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp**

## **Tứ Thông**

*Tứ thông bát đạt qui giềng mối  
Quihội tình người tự tiến thôi  
Giải tỏa trược ô khai triển tốt  
Thành tâm phục vụ tự qui hồi*

*Kính bái,*

**Vĩ Kiên**

## **Mục Bé Tám từ 20/04/03 đến 26/04/03**

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

## **Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Làm sao thiền được đều và tốt?
- 2) Ai cũng muốn tốt mà không chịu hành tốt thì sẽ ra sao?
- 3) Trí tuệ là gì?
- 4) Từ đâu có sự ôn hòa?
- 5) Tại sao phải giải mê?
- 6) Làm sao hiểu được chính mình?
- 7) Làm sao dứt khoát tu được?

<p><b>1) Sydney, 20-04-2003 3: 15 AM</b>  <i>Hỏi: Làm sao thiền được đều và tốt?</i>  Đáp: Thừa ý niệm chuyển biến thành</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Khai triển chính mình tự tiến sâu  Chuyển biến không ngừng tự giải sầu  Minh giải đường tu khai triển tốt  Thành tâm tu luyện tự khai mau</i></p>	<p><b>2) Sydney, 21-04-2003 7: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Ai cũng muốn tốt mà không chịu hành tốt thì sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa ai cũng muốn làm tốt mà không hành tốt thì sẽ thấy thất bại</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Muốn tốt không hành tăng loạn động  Tạo mê tự gạt khổ trong lòng  Từ tâm không có tình giao động  Trí tuệ không minh tạo mích lòng</i></p>
<p><b>3) Sydney, 22-04-2003 12: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Trí tuệ là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa trí tuệ là thức giác xuyên qua</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Thức giác xuyên qua trí tuệ bàn  Thông qua trật tự tự tâm an  Quân bình chơn thức xuyên đường đạo  Chuyển hóa thâm sâu tự thức bàn</i></p>	<p><b>4) Sydney, 23-04-2003 9: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Từ đâu có sự ôn hòa?</i></p> <p>Đáp: Thừa từ sự kích động và phản động mới có sự ôn hòa</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Giải mê phá chấp mới ôn hòa  Trí tuệ phân minh chuyển thức ra  Bận rộn không còn mê loạn động  Thành tâm tu luyện tự khai vòng</i></p>
<p><b>5) Sydney, 24-04-2003 4: 50 AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao phải giải mê?</i></p> <p>Đáp: Thừa giải mê vì trí óc không minh mẫn</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Giải mê sáng suốt thông tương hòa  Rõ lẽ càn khôn tự vượt qua  Nguyên lý Trời ban trong chuyển biến  Cùng tu cùng tiến tâm nhẹ hiền</i></p>	<p><b>6) Sydney, 25-04-2003 6: 50 AM</b>  <i>Hỏi: Làm sao hiểu được chính mình?</i></p> <p>Đáp: Thừa phải thực hành trong động chạm thì mới hiểu được chính mình</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Qui nguyên thiền giác tự thân hành  Quý tướng Trời cao tự giác thanh  Đời đạo song hành tâm thức giác  Quý yêu Trời Phật tự tâm hành</i></p>
<p><b>7) Sydney, 26-04-2003 5: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Làm sao dứt khoát tu được?</i></p> <p>Đáp: Thừa dứt khoát tu thì phải siêng năng tự lo tu hành</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Dứt khoát tu thân tự thực hành  Phân minh đời đạo tâm hành tiến  Qui nguyên giềng mối tránh duyên động  Khai triển chính mình khổ tự tu</i></p>	

---

## THƯ TỪ LAI VẮNG

---

L P, ngày 20/03/2002

Kính thưa Thầy,

Cho đến nay con không dám phiền Thầy vì tôn trọng tuổi thọ Thầy. Nhưng nay con gặp chuyện trong nhà con đang ở từ 10 năm nay trên hòn đảo nhỏ giữa sông. Sau khi con chó của con chết vào tháng 10 năm 2002, nhiều chuyện đáng ngại xảy ra trong nhà. Con cảm nhận sự hiện diện âm giới trong nhà. Con trai con thấy những khuôn mặt trên trần trong phòng ngủ, nghe tiếng cười vào 1 giờ 30 sáng và giường bị lắc mạnh. Con trai con không muốn ngủ trong phòng và ra ngủ gần kiến Vô Vi. Lúc đó, có người muốn nhập xác nó. Nhờ niệm Phật nên người đó đi ra. Máy xấy tóc tự động chạy vào lúc 5 giờ sáng trong phòng con gái con và gần đây con gái con cảm nhận như có bàn tay cào dưới nệm và nghe tiếng động.

Con không biết những chuyện này do đâu mà ra ? Nhà con có thiêng liêng không? Những phần này có nhập chúng con không ?

Thưa Cha, vợ chồng con đều kiệt sức và không biết giải quyết như thế nào. Chúng con thiền rất khó. Chúng con kính xin Cha chỉ dạy và giải thích cho chúng con rõ để chúng con tự vượt qua hoàn cảnh này.

Chúng con thành tâm cảm ơn Cha.

Kính thương,

Gia Đình DVR

-----  
*Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 20/03/2003 được biết con đang bị cõi âm hoành hành. Con của con đã chứng được giá trị của pháp niệm Phật đã giải được trực khí. Vậy chúng con nên thành tâm niệm Phật để tiếp tục giải trừ nạn tai.*

*Nếu con còn thấy tiếng chấn động xuất hiện nơi nào thì nhớ lấy một phấn trắng chấm nơi đó và vẽ một vòng tròn bao vây chấm trắng, lấy một chiếc đĩa bao bông gòn và chấm alcohol hơ trên vòng tròn vài ba lần như vậy, thì từ từ bớt được trực khí muốn xâm nhập.*

*Chúc con và gia đình vui tiến, co lười rằng kể rằng có thể dứt khoát được bệnh thần kinh suy yếu.*

*Quý thương,*

*Lương sĩ Hằng*

*Vĩ Kiên*

**Thủ Thiên**

Thực hành thể hiện sống vị tha  
 Mẫu nhiệm tinh thông thị Sơn Hà  
 Lòng thương Nhơn loại lời tương tế  
 Thanh bình trí lực thể tâm na  
 X X X  
 Càn khôn vũ trụ tinh ba  
 Nhâm đốc kinh mạch Di Đà thờ thông  
 Dẫn tâm qui nhất mật tông  
 Bộ Đầu tâm điển phục tòng thiên cơ  
 Thực hành giải nghiệp phút giờ  
 Một giây vọng niệm ví tờ giấy nhem  
 Pháp lý trì Phật lắng êm  
 Tinh thần khối óc giác thêm thánh Hà  
 Triết ngôn diệu dụng sắc na  
 Tùy duyên nghịch thuận giải hòa quý nhân  
 Âm thầm nhẫn nại phòng thân  
 Tứ cần cần túc cần phân Đạo Đời  
 Trần gian kích động có Trời  
 Chơn tu thiền giác thiện khơi vui rồi  
 Thiên ca phương tập tô bồi  
 Cư gia uyển chuyển trí nhờ Phật đa  
 Hồn nhiên thanh khí xuyên qua  
 Lư châu ngời sáng thật thà thông dong  
 Định thiền nguyên lý thịnh không  
 Đạo thiên khai ngộ vững lòng ý kiên  
 Nhơn hiền cầu phước nguyện yên  
 Vô-Vi tịnh giới mối giềng Đạo thiên  
 Nguyên nhân dẫn đến phổ truyền  
 Tình trong điển giới hạo điển thoát nan

05/30/03 Nguyễn Quang Vinh  
 Kính bái

=====

**NGỌC ĐẾ**

NGỌC Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn  
 HOÀNG đạo minh khai Vũ Trụ Hồn  
 THƯỢNG đỉnh Phật Tiên Thân Thánh hội  
 ĐẾ truyền Thiên Hải nhập Long Môn  
 VÔ lượng Từ Quang Thiên Điển giáo  
 CỰC Vô thanh trước đấng Hoàng Tôn  
 ĐẠI Điển giao hòa đồng nhất thể  
 THIÊN Hoàng tức vị hoá Càn Khôn  
 TÔN Chủ Long Hoa Giáo Đại Hồn.

THIÊN HẢI  
 (T/d Phú Nhuận, 15/06/2003)

**NIỆM PHẬT**

Pháp môn Niệm Phật thật là hay  
 Lửa giận đang bùng, hạ xuống ngay  
 Điềm tĩnh an nhiên, như chẳng có  
 Lời xưa Phật dạy, chẳng hề sai  
 Oán hờn nên giải, không nên kết  
 Chớ tích tụ nhiều, nghiệp đắng cay  
 Mọi sự trên đời đều giả tạm  
 Sống còn giành giật, chết buông tay.

TẠ NGỌC QUÂN  
 (T/d Phú Nhuận, 09/06/2003)

=====

**THI ĐIỂN**

Làm thơ phải có thông tin  
 Đọc thơ Cha hiểu tiến trình học tu  
 Con đừng ham viết lu bù  
 Đông dài đọc mệt thiên thu nhị kỳ  
 Tu là ngắn gọn rõ ghi  
 Tu là Thiên bút Điển thi giáo đời  
 Tu là "Suối Tụ" con ơi  
 Tu là "Điển Hóa Văn" thời Cha xem  
 Tu là Nhạc Thánh Thơ Tiên  
 Tu là Thiên điệu êm đềm xiết bao  
 Tu là đọc mở trí cao  
 Tu là chỉ rõ lối vào Đào Nguyên  
 Điển Thi Cha rải Thơ Thiên !

THIÊN HẢI  
 (Tao-Đàn Phú Nhuận, 15. 06. 2003.)

=====

**DUYÊN TÌNH ĐẠO**

TÌNH thương phát triển cùng nhau hợp hòa  
 ĐẠO tâm chuyển hóa thật thà  
 PHÁP môn tu luyện sáng lòa Điển Tâm  
 DUYÊN lành gặp được pháp mẫu  
 THỰC hành chánh pháp diệu thâm  
 THI đua thanh lọc đạt mầm sáng tươi  
 DỮNG hành Pháp Lý bạn ơi !  
 Tiến về thanh nhẹ qui hồi Bồn lai

CHÂU-KIM.  
 (Tao Đàn Phú Nhuận,  
 Ngày 17/06/2003)

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Xin quý bạn đạo hướng tâm cho bạn đạo Dương Thị Xê đã qua đời tại San Diego ngày 7 tháng 6 năm 2003 dương lịch hưởng thọ 66 tuổi và cũng là chị của bạn đạo Dương Văn Đê được siêu thăng tịnh độ. Cảm ơn quý bạn đạo.

T/Đ Thanh Hòa San Diego

---

### BẠN ĐẠO VIẾT

---

#### Dấu Kỷ Niệm

Muôn đời, ngàn đời không bao giờ quên. Đã nói là kỷ niệm, một kỷ niệm vui, một kỷ niệm êm đềm, một kỷ niệm đầy ý nghĩa thì không lý do gì mà quên phải không các bạn.

Hôm nay tôi muốn kể những kỷ niệm đó để mời quý bạn cùng thưởng thức những chuỗi ngày thơ mộng tại thành phố San Diego. Tôi được duyên lành đi dự buổi ra mắt video Thiên Ca tại San Jose rồi bay trở lại San Diego để đón Đức Thầy. Đúng 11h30 Đức Thầy tới San Diego, mừng quá không biết nói sao. Bạn đạo San Diego có mặt đầy đủ, vòng hoa kiểu Hawaii được choàng lên áo Thầy, nhìn Thầy quá trẻ và đẹp, nước da ngăm đen nhưng rất khỏe mạnh. Kính chào mừng Đức Thầy ghé thăm San Diego. Thầy ít nói nhưng đôi môi lúc nào cũng tủm tủm cười nhìn từng đứa con đã rông rã bảy năm Thầy không về San Diego.

Bên cạnh Thầy còn có phái đoàn của Thầy, Indra, anh Ngẫu, anh Kiệt từ Úc châu, hai khuôn mặt, hai loại người, người thì cười nói vui vẻ, người thì chỉ biết cười thôi nhưng nói thì rất chậm, có lẽ xuất xứ từ miền Kangourou một ngày hai mùa nên đã biểu tượng cho hai người đại diện theo Thầy, hoan nghênh hoan nghênh phái đoàn đến từ Úc Châu. Ăn uống xong chở Thầy về nghỉ ngơi một nơi xa thành phố nên rất yên tĩnh. Nơi đây có cỏ nai, có núi, có đồi lại gần suối nước nóng mỗi ngày được tắm suối thật hữu tình.

Ngày 7 tháng 6 là ngày ra mắt video Thiên Ca Khí giới tình thương tại San Diego. Bạn đạo San Diego đã chuẩn bị nên không mấy bận rộn, cộng thêm hai xe bus của bạn đạo từ Santa Ana đổ xuống nên bạn đạo San Diego không hay nhưng mà hên phải không quý bạn. Thành thật cảm ơn anh Minh hội trưởng và tân ban chấp hành Nam Cali, anh Lạc, anh Quốc và quý bạn đạo Santa Ana đã góp công góp sức rất nhiều cho buổi thiên ca thành công mỹ mãn.

Buổi ra mắt thật trang nghiêm và ấm cúng. Đức Thầy bước vô trong tiếng vỗ tay vang rền của hơn 600 quan khách. Thầy khoan thai dơ tay chào đón đàn con đã bao năm bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời nay có dịp tề tựu để nghe những tiếng hát câu hò, những giòng nhạc, những lời chân lý bất hủ đưa con người đến bờ bến giác. Phần cuối chương trình có một chút trục trặc vì ca sĩ Ái Vân trễ chuyến bay. Ai nấy ngồi chờ đợi cô ca sĩ duyên dáng này hát nhạc tâm linh như thế nào, có hay không? Trong khoảng không gian chờ đợi nhưng rất linh động vì ba MC của Anh Dũng làm nổi bật trong buổi trình diễn. Phần chào mừng Đức Thầy và quan khách được hai em bạn đạo Đặng Hương và Nam Hải trong chiếc áo dài VN tha thướt thật dễ thương, không kém gì MC Sơn Ca và Anh Dũng, hy vọng mầm non Vô Vi tiến triển trên đà phát triển về khoa học và tâm linh.

Phần vấn đáp không có trong chương trình nhưng thay thế bằng lời tâm sự thật cảm động của Đức Thầy. Thầy nói sự ước mong của Thầy nay đã bắt đầu thực hiện. Tôi nghe mà nổi da gà vì tôi không thể nào ngờ được Vô Vi đã thực hiện được ước muốn của Đức Thầy. Vô Vi rất nghèo chỉ có tâm thôi mà đã thực hiện được những buổi thiên ca thật vĩ đại và sang trọng. Công lao mà người cần nhắc đến

là Đức Thầy, sau đó là chị B là người rất giỏi và thông minh, điều hành trật tự, những ai gần gũi chị mới hiểu được nỗi khổ và khó khăn, tất cả vì đạo vì Thầy, thông cảm và chia sẻ nỗi vui nỗi buồn mỗi khi chị giao thiệp với những người đời. Người thì ốm yếu nhưng rất tươi và khỏe mạnh thường làm cho Thầy vui.

Kết thúc chương trình anh Trần Lý Thanh đại diện ban tổ chức cảm ơn Đức Thầy và quan khách, mọi người ra về luyến tiếc gọi là còn một chút gì để nhớ để thương.

Ngày 9 tháng 6 chuẩn bị đi Seaworld nổi tiếng thế giới với Đức Thầy. Khoảng 30 bạn đạo từ Los Angeles, Santa Ana, San José, Texas và không quên hai ông từ nửa quả địa cầu từ miền Kangourou. Vì Seaworld rất lớn rộng nên chúng tôi mượn cho Thầy một chiếc xe điện giống như xe Vespa ở VN. Thầy ngồi lên giống như ông Tổng thống chạy giữa hai hàng chào trông rất oai nghiêm. Nhưng có một điểm xe chạy tới đâu mọi người phải dạt ra vì có lẽ mấy chục năm Thầy không lái nên quên số de, tay lái, queo phải, trái. Tội nghiệp anh Kiệt và anh Thanh to con nhất trong đám phải đứng đầu và cuối chiếc xe để nếu có đụng cũng không sao vì họ dư sức chịu đòn của xe phóng tới. Nhìn Thầy, tôi nghĩ chắc Thầy đang hồi tưởng những kỷ niệm xa xưa một mình chạy xe trên đường Sài Gòn đi giảng đạo vì lúc nào Thầy cũng tùm tùm cười và bấm còi tin tin mỗi khi chúng tôi đi chậm cản lối của Thầy lái xe. Bước vào gian hàng chụp hình thủy tinh, chúng tôi mời Thầy chụp một tấm thật đẹp, nhìn rất tươi trẻ, hình Thầy được lồng trong một khối thủy tinh nhìn được bốn phía. Nếu để ngọn điện phía dưới chiếu lên khối thủy tinh thì nhìn hình Thầy rất sống động, ai nấy dành nhau đặt cọc để mỗi lần nhớ Thầy thì nhìn hình để vơi đi nỗi nhớ nhớ thương thương. Còn rất nhiều mục trong ngày đi Seaworld thí dụ như chụp hình cá voi, chúng tôi 30 người được cỡi lên mình cá, tranh nhau ngồi gần Thầy, tôi bon chen lắm mới được ngồi hàng thứ ba. Anh Kiệt chúa chum lợi hại không cần bon chen mà cũng được núp áo Thầy vì anh có bốn phận dẫn Thầy. Anh Thanh thì khỏi nói tướng to con như mình cá, nên được đứng ngay giữa, thiếu điều muốn che luôn cả con cá voi.

Ngày 10 tháng 6 tiếp tục được đi chơi zoo (sở thú) với Đức Thầy. Ngồi trên xe bus đảo một vòng khoảng hai tiếng đồng hồ, chúng tôi còn nhiều thời gian thì Thầy nói đi coi panda, đường thì xa xôi, trời lên tụt xuống theo đường đồi núi, hai anh Kiệt và Thanh có bốn phận đẩy xe Thầy, lên dốc thì anh Thanh đẩy, xuống dốc thì anh Kiệt đẩy, đúng là chúa chum lợi hại nên lãnh phần đẩy xuống dốc, nhưng không sao tất cả vì Thầy nhường cho anh một chiều vì cây kim đồng hồ của anh cũng sắp chỉ 6 giờ rồi, thông cảm.

Trở lại mục đi tìm panda, xa xa tôi nhìn thấy xếp hàng dài, có lẽ con thú này rất đặc biệt nên Thầy muốn cho chúng tôi nhìn tận mắt hai con panda chỉ ăn cây trúc mà thôi. Panda được nằm trong một khu vực riêng biệt rất yên tĩnh khi bước vô mọi người phải giữ im lặng vì tôi nghe nói nếu ồn ào thì mật của nó sẽ chạy tứ tung trong cơ thể và dễ chết sớm. Thầy nói một câu đầy ý nghĩa và chân lý. Người tu ở chỗ nào cũng có người tới thăm. Tôi tự nghĩ những con thú có tu cũng được mọi người tới thăm và còn đem lợi ích cho xã hội nữa. Hai ngày được đi chơi với Thầy vui thật là vui. Có một điều lạ là trong hai ngày khí hậu rất đẹp, không khí trong lành chúng tôi được hưởng trọn những giây phút thanh thoát bên Thầy. Chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con những chuỗi ngày vui sướng thanh nhẹ mà suốt cuộc đời chúng con chưa bao giờ có. Dấu kỷ niệm êm đềm đã ghi lại trong ký ức chúng con không bao giờ quên. Chúng con kính chúc Thầy vui vẻ, tươi trẻ và sống mãi để chúng con còn có cơ hội được gần Thầy và diện kiến dung nhan kính yêu của Thầy. Xin kính chào Thầy và quý bạn đạo.

Con,

Thanh Hòa

Viết tại T/Đ Thanh Hòa San Diego

ngày 20 tháng 6 năm 2003

